

**Hội thảo khoa học: Chiến thắng Điện Biên Phủ -
Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh**

Ngày 20/3/2014, tại Điện Biên, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội thảo có trên 300 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, tỉnh Điện Biên và đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử trong và ngoài quân đội,...

Tại Hội thảo, các đại biểu làm rõ một số vấn đề cốt lõi của chiến thắng Điện Biên Phủ dựa trên quan điểm, phương pháp luận khách quan, toàn diện, lịch sử và những tư liệu đã được thẩm định. Trong đó, tập trung làm rõ bối cảnh chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt là việc tổ chức, xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Qua đó, khẳng định tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định thêm sự lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn và tài thao lược của Đảng; nghệ thuật chỉ đạo, điều hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, trong đó trực tiếp là lực lượng tham gia Chiến dịch và đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Một số tham luận tại Hội thảo đã làm sáng tỏ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của bộ đội ta trong trận mở màn Him Lam, tạo khí thế cho cả Chiến dịch; nêu lên những bài học kinh nghiệm chỉ huy các trận đánh trong

Chiến dịch cũng như đề cao vai trò của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc Điện Biên đã đóng góp những hạt thóc cuối cùng cho bộ đội ta; hay thể hiện góc nhìn của phóng viên về các trận đánh trong Chiến dịch lịch sử này,...

Các nhà khoa học đã cung cấp những chứng cứ lịch sử và luận cứ khoa học, đi sâu phân tích vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy Chiến dịch trong đó có vai trò to lớn của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh đó, các đại biểu làm rõ quá trình hình thành liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Campuchia và khẳng định sự giúp đỡ của quốc tế, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của các dân tộc anh em và bạn bè quốc tế.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu nhận định Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của sự phối hợp giữa các mặt trận chính trị, ngoại giao, quân sự, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, thể hiện sức mạnh Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Hội thảo đã có những nhìn nhận, đánh giá một cách đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc và có sức thuyết phục hơn về tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay.

TA.

Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế về nghiệp vụ báo chí điều tra”

Sáng 31/3/2014, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển, Văn phòng Đại diện Hội nhà báo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế về nghiệp vụ báo chí điều tra”. Đây là một trong những hội thảo quốc tế chuyên sâu đầu tiên về báo chí điều tra và nghiệp vụ nhập vai được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của hơn 100 phóng viên và các nhà quản lý báo chí.

Hội thảo nhất trí chung rằng, báo chí điều tra là một đề tài khó, nhiều khi rất nguy hiểm, đòi hỏi phóng viên phải tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, dũng cảm. Song song với việc phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, ở Việt Nam, các nhà báo đã dày công điều tra, phát hiện, đưa ra công luận những hành vi tiêu cực, tham nhũng, như vụ PMU 18, những sai phạm trong quản lý đất đai ở Khánh Hòa, Phú Quốc (Kiên Giang), Đồ Sơn (Hải Phòng), những hành vi tham nhũng ở bến xe miền Đông, những sai phạm của Vinashin... Những loạt bài điều tra đã gây được tiếng vang lớn, được dư luận cả nước đồng tình và quan tâm như loạt bài “Biển nước lã, tạp chất thành xăng dầu” (*Tuổi Trẻ*), loạt bài “Bão tin dụng đen hoành hành dữ dội” (*Công An Nhân Dân*), loạt bài “Cảnh sát trật tự cơ động làm luật” (*Thanh Niên*), loạt bài về vụ cướp than động trời ở Mạo Khê - Quảng Ninh (*Lao Động*)...

Tuy nhiên cùng với sự phát triển của xã hội, báo chí điều tra đang đối mặt với nhiều thách thức, do vậy hoạt động báo chí điều tra cần được đưa lên

mặt bằng mới về nghiệp vụ cũng như khuôn khổ pháp luật.

Hội thảo đồng tình với ý kiến cho rằng, làm báo điều tra cần phải xác định rõ lợi ích công của vấn đề điều tra, phải có sự am hiểu về pháp luật để điều chỉnh hành vi của bản thân cho đúng đắn, nắm vững địa bàn thực tế,... Đặc biệt, các nhà báo phải chú ý đến yếu tố đạo đức nghề nghiệp. Đây là vấn đề quan trọng, không chỉ đối với một thể loại mà là đối với cả quá trình hành nghề của nhà báo.

Để báo chí điều tra phát triển và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế cũng như xây dựng nền báo chí Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn, Hội thảo đồng tình với ý kiến đưa ra 4 vấn đề của báo chí hiện nay, đó là: cần nỗ lực thống nhất nhận thức về gia tăng trong thực tế vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí; cần quan niệm báo chí điều tra bao gồm hệ vấn đề từ nhận thức đến hành nghề không chỉ riêng nghề báo, mà cần sử dụng kết quả làm việc từ nhiều ngành nghề; sau khi nhận thức vai trò ngày càng lớn của báo chí điều tra, cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí và Hội Nhà báo cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho báo chí điều tra hoạt động hiệu quả; cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà báo có khả năng thực hành báo chí điều tra hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã nghe nhiều ý kiến trao đổi xoay quanh kinh nghiệm nghiệp vụ nhập vai phóng viên điều tra ở Việt Nam và quốc tế. Bằng những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn sống động, các diễn giả đã nêu lên nhiều kinh nghiệm quý báu ở nhiều hoàn cảnh, vấn đề khác nhau trong quá trình tác nghiệp báo chí điều tra.

HÀ AN